



## Các yêu cầu khi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ.

### Giới thiệu khái quát

Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc có những sắp đặt và yêu cầu nhập cảnh riêng mà quý vị sẽ cần tuân theo. **Các yêu cầu khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ và có thể thay đổi đột ngột.**

Quý vị nên kiểm tra xem quý vị có thể được vào tiểu bang và vùng lãnh thổ quý vị dự định đi đến không. Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ cần thêm các miễn trừ cho du khách quốc tế.

Quý vị có thể không được phép vào, hoặc có thể cần phải cách ly kiểm dịch. Quý vị có trách nhiệm phải tuân thủ các yêu cầu và lệnh hạn chế đi lại áp dụng cho quý vị. Nếu không tuân thủ, quý vị có thể phải chịu những hình phạt nghiêm trọng, kể cả đi tù và khoản tiền phạt đáng kể.

Đặc biệt, quý vị nên chú ý tới các yêu cầu của tiểu bang hay vùng lãnh thổ liên quan đến:

- mẫu đơn đăng ký nhập cảnh biên giới
- cách ly kiểm dịch
- yêu cầu xét nghiệm sau khi đến nơi
- các yêu cầu về chích ngừa trong nước.

Quý vị có thể cần điền nhiều mẫu đơn nhập cảnh hoặc đăng ký cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

### Trẻ em

Trẻ em dưới 12 tuổi có thể đi lại theo các sắp đặt giống như du khách đã chích ngừa khi đi với người thân là người lớn đã chích ngừa đầy đủ. Trẻ em dưới 12 tuổi được tính là đã chích ngừa đầy đủ cho mục đích đi lại.

Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ cho phép trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chưa chích ngừa hoặc chích ngừa một phần được đi lại với người lớn đã chích ngừa đầy đủ.

**Nếu trẻ đi với người thân là người lớn chưa chích ngừa, cả nhóm gia đình có thể phải theo giới hạn số hành khách vào Úc** và phải đáp ứng các yêu cầu khi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ. Quý vị có thể cần thực hiện cách ly kiểm dịch. Quý vị nên kiểm tra điều này, và bất kỳ yêu cầu nào khác của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ quý vị sẽ quá cảnh và đi đến.

Để biết thêm thông tin về giới hạn số hành khách vào Úc, hãy xem [COVID-19 và hành khách](#) của Bộ Hạ tầng Cơ sở, Giao thông, Phát triển Ngoại thành và Viễn thông.

## Mẫu đơn đăng ký nhập cảnh biên giới

Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ yêu cầu du khách phải điền thêm mẫu đơn và giấy tờ trước khi đến. Thông tin này giúp các tiểu bang và vùng lãnh thổ chuẩn bị và hoạch định cho khi quý vị đến nơi. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng có thể cần phải cho phép quý vị nhập cảnh.

Lưu ý là các mẫu đơn đăng ký của tiểu bang và vùng lãnh thổ là **bổ sung** cho Tờ khai Điện tử cho Hành khách (DPD). Quý vị cũng có thể cần điền thêm mẫu đơn nhập cảnh hoặc đăng ký của các tiểu bang và vùng lãnh thổ mà quý vị đi đến sau khi vào Úc (đi lại trong nước).

## Cách ly kiểm dịch

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm quyết định và kiểm soát các yêu cầu cách ly kiểm dịch. Quý vị cần phải tuân theo các yêu cầu ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ nơi quý vị đến, và tiểu bang hay vùng lãnh thổ mà quý vị đi đến sau khi vào Úc (đi lại trong nước).

Trước khi đăng ký chuyến bay, hãy đảm bảo quý vị kiểm tra tất cả [các yêu cầu khi đến tiểu bang và vùng lãnh thổ](#) liên quan.

Các du khách đã chích ngừa đầy đủ đến Úc từ nước ngoài có thể sử dụng các sắp đặt cách ly kiểm dịch sửa đổi hoặc giảm bớt. Các yêu cầu cách ly kiểm dịch có thể thay đổi đột ngột.

Nếu trẻ em đi cùng với người thân là người lớn chưa chích ngừa, thì toàn bộ nhóm gia đình sẽ phải tuân theo cách ly kiểm dịch và giới hạn số hành khách của tiểu bang và vùng lãnh thổ họ đi đến ở Úc.

Lưu ý là ở một số tiểu bang và vùng lãnh thổ, các trẻ em chưa chích ngừa hoặc chích ngừa một phần từ 12-17 tuổi trở về Úc sẽ không được đi học trong 7 ngày kể từ khi trở về. Họ cũng sẽ không được đến thăm các nơi khác, như nhà trẻ, cơ sở chăm sóc người cao niên nội trú, cơ sở chăm sóc người khuyết tật hoặc bệnh viện cho đến 14 ngày kể từ khi trở về. Áp dụng miễn trừ đối với việc chăm sóc y tế khẩn cấp. Kiểm tra [các yêu cầu cách ly kiểm dịch của tiểu bang và vùng lãnh thổ](#).

## Các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 sau khi đến nơi

Phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ đòi hỏi quý vị phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 sớm sau khi đến nơi.

Quý vị nên kiểm tra yêu cầu xét nghiệm của tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ quý vị sẽ đến, quá cảnh và đi đến.

**Lưu ý** là các yêu cầu xét nghiệm sau khi đến là **bổ sung** cho yêu cầu quý vị phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi chuyến bay của quý vị khởi hành đến Úc.

## Các yêu cầu về chích ngừa trong nước

Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ có thể cần quý vị ['cập nhật' về chích ngừa COVID-19](#) để sử dụng một số địa điểm và dịch vụ (ví dụ, vào nhà hàng, các cửa tiệm bán lẻ đồ không thiết yếu, rạp chiếu phim, công viên vui chơi hay đến dự đám cưới và đám tang).

Ngay cả nếu đáp ứng các yêu cầu 'chích ngừa đầy đủ' để vào Úc, quý vị có thể không 'cập nhật' đối với tình hình trong nước.

Du khách quốc tế vào Úc được khuyến khích tiếp cận chương trình chích ngừa tăng cường của Úc để luôn cập nhật về việc chích ngừa của họ. Tất cả mọi người ở Úc đều có thể được chích ngừa COVID-19 miễn phí, kể cả những người có thị thực Úc.

## Đi lại quá cảnh trong nước ở Úc

Quý vị phải tuân theo các yêu cầu cách ly kiểm dịch của tiểu bang và vùng lãnh thổ nơi quý vị quá cảnh. Quý vị có thể cần phải ở khách sạn và quý vị có thể phải chi trả cho việc ở lại trong khi chờ chuyến bay tiếp theo của mình.

## Thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của tiểu bang và vùng lãnh thổ, kể cả cách ly kiểm dịch, xét nghiệm COVID sau khi đến nơi, và các tiêu chuẩn chích ngừa trong nước, hãy kiểm tra [các yêu cầu cách ly kiểm dịch của tiểu bang và vùng lãnh thổ](#) liên quan.